







Société Anonyme des Tuileries de l'Indochine

Hội nặc danh chuyên nghề làm và bán

NGÔI V GẠCH VÀ CHẬU ĐÈ TRÔNG KIẾN

Ngôi 22 miếng lợp được 1 thước vuông (túp mi đoi)

Gởi thơ xin sách vẽ kiểu mẫu ngôi và gạch

Nhà việc ở tại đường Charner, số 34 - Saigon

Dây thép nối: số 114



VIN TONIQUE ET BI-NUTRITIF Du Docteur RIP

Vệ sanh TỬU của Lương-vỹ RIP chế ra

Thật thuốc rượu này là ở đời đó gần cả cũng là trên hết... Con cần ăn thịt xương, đến ba bát mỗi...

Giả mạo và là hạ đống bạc

Có trẻ bán tại tiệm thuốc Tây ở đường Marais số 189, Cholon.



PHAI CỎI CHÈ ĐỒ GIÀ MAO

NẤY MÀ CÁI CÈ TRÊN: MIDY

SANTAL MIDY (Santal Midy)

Thuốc này hiệu và tinh hảo để trị bệnh đơn tán, mới có ở đây... Mỗi năm học của nó đóng hiệu MIDY.

Được bán ở số 2, Đường Vivienne, Paris.

Trong máy nhà Thiboc.

TRƯỞNG BAN TẠI NHÀ THUỐC CHANH

Pharmacie Principale L. SOLIRENE

Ngang nhà số 145 - Saigon.



THUỐC TIÊU ĐÈ UỐNG LẠI RÉ THUỐC HOÀN VICHY-ÉTAT

Mỹ, năm học của nó đóng hiệu MIDY.

Văn đàn

Chuyện Hàng-Nga

Trời thì 9 ó mát trắng trong. Lát (lời) mấp mấp mới đong sa sa. Cùng hàng xưa cái hàng cũ... Người không hề đặng gì cả.

Nhà hàng Nam-kim

Simon G&M, chủ nhân

Simon G&M, chủ nhân Đuông Lễ-phước môn số 11, 12, Saigon. Không phải đồ giả... Không phải đồ giả.

XE MÁY ĐẠP CỦA HÀNG L. CAFFORT... HẸM HẸM KHAI TRƯƠNG TRƯỜNG ĐUA XE MÁY ĐẠP TẠI SAIGON... L. CAFFORT, 11, 12, Rue Colbat - SAIGON.

VIỆCH LỢI CHO CHỦ-TÒN, NÊN CHỦ-TÒN HÃY MUA THỬ... GRESYL-JEYES... Hạng dạng GRESYL-JEYES mà phòng các thầy bệnh đều thường hay gởi gắm.

Trung-bác Tân-văn... GIẤ ĐỒCH... M. NGUYỄN-VĂN-VINH

ATOPHAN-CRUET... THUỐC ATOPHAN-CRUET... TRƯỞNG BAN ĐẦU LẠT-LÉO VÀ GẤN-CỐT

CHUYỆN NGƯỜI Gil Blas de Santillane... T. G. GILAS, LE SAGE... Chủ (tôi) đáp: e Niam này (tôi) mới học qua của người châu Âu.

người đương nói kín là đã... Cái mạnh của hai đấng các anh... Đợi nghiệp ông Ch, những trường rằng đã sao mới đợi danh y.

phải chỉ mất thôi, đến nước là... Ông này đã biết rồi: là lên bình 'đá' trở-bung và số ít bình rượu đá.

Signature and date: Saigon le 4-12-1920



